

# มีความสุขทุกกิจกรรมท่ามกลางแสงแดดอย่างปลอดภัย กับ นีเวีย ชัน โพรเท็คแอนด์รีเฟรช บอดี โลชั่น เอสพีเอฟ 50 พีเอ++++



มีความสุขทุกกิจกรรมท่ามกลางแสงแดดอย่างปลอดภัย กับ นีเวีย ชัน โพรเท็คแอนด์รีเฟรช บอดี โลชั่น เอสพีเอฟ 50 พีเอ++++ โลชั่นป้องกันแสงแดดที่มอบทั้งความสดชื่นและสบายผิว

เมื่อน้ำร้อนกำลังจะมาถึง หลายคนกำลังนึกถึงสิ่งที่ยากทำสำหรับวันหยุดพักผ่อนและวันหยุดยาวในเดือนเมษายน ที่อาจหนีไม่พ้นกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนชายหาด วายน้ำในสระว่ายน้ำ เดินตลาดน้ำริมคลอง หรือแม้แต่พักผ่อนด้วยการอยู่บ้านทำสวน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด การอยู่ภายใต้แสงแดดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึง และควรปกป้องผิวอย่างถูกวิธี เพราะแสงแดดปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ความรุนแรงของแสงแดดนั้นก็ไม่ได้ต่างกันเลย ดังนั้นการทาผลิตภัณฑ์กันแดดเป็นประจำจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีและง่ายที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีความสุขกับทุกกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

นีเวีย ชัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 80 ปี แนะนำโลชั่นป้องกันแสงแดดสูตรใหม่ล่าสุด นีเวีย ชัน โพรเท็ค แอนด์รีเฟรช บอดี โลชั่น เอสพีเอฟ 50 พีเอ++++

1. นวัตกรรมโลชั่นกันแดดประสิทธิภาพสูง เนื้อบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ด้วยเนื้อสัมผัสที่บางเบากว่าเดิมที่ปกติจะเป็นส่วนผสมของน้ำและน้ำมัน แต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทางนีเวียได้ผสมโพลีเมอร์ จึงทำให้เนื้อโลชั่นแตกตัวง่ายขึ้น ชุ่มซาบไว ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ
2. ทดสอบแล้วว่าช่วยปกป้องแดด 50 เท่า ให้การปกป้องเหนือกว่าทั้ง UVA1 UVA2 และ UVB สาเหตุของผิวหมองคล้ำและริ้วรอยก่อนวัย
3. ส่วนผสมของเมนทอลที่ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นบนผิวทันที แต่ยังคงความชุ่มชื้นและสมดุลให้กับผิว ต่างจากแอลกอฮอล์ที่จะทำให้ความรู้สึกเย็นเพราะเป็นการดึงความชื้นพร้อมความร้อนออกจากผิว ทำให้ผิวแห้งได้
4. ผสานการบำรุงด้วยพลังจากวิตามินอีบริสุทธิ์ 96% สารแอนติออกซิแดนซ์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ลดริ้วรอยจากความแห้งกร้าน บำรุงผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดให้ดูกระจ่างใส

คราวนี้ ไม่ว่าจะทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ไหน ก็อย่าลืมปกป้องผิวด้วย นีเวีย ชัน โพรเท็คแอนด์รีเฟรช บอดี โลชั่น เอสพีเอฟ 50 พีเอ++++ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรอยู่ท่ามกลางแสงแดดนานครั้งละไม่เกิน 2-3 ชม. และถ้าต้องตากแดด ควร

เริ่มตากแดดเริ่มจากปริมาณน้อย และค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย เพื่อปรับผิวก่อน ผิวจะเพิ่มความต้านทานต่อแสงแดดได้มากขึ้น

เตรียมพบกับ นีเวีย ชัน โพรเท็คแอนตี้เฟรช บอดี้ โลชั่น เอสพีเอฟ 50 พีเอ++++ ขนาด 200 มล. ในราคา 419 บาท ได้ที่ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป